

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.congiaovietnam.net>
congiaovietnam@gmail.com

oOo

ĐIỂM SÁCH

LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC



Lời giới thiệu: Trọng kính Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Độc Giả CGVN.

Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Công Giáo một Vị Mục Tử Như Lòng Mong Ước - Vào đúng dịp Đại Lễ Phục Sinh Năm Thánh Đức Tin 2013 - Nhà Sách Đức Mẹ (email: nsachdct@gmail.com) thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ phát hành tác phẩm Linh Mục Giáo Phận Như Lòng Mong Ước do Linh mục Micae - Phao-lô Trần Minh Huy, pss. biên soạn.

Tập sách rất vinh hạnh vì đã được ưu ái cấp IMPRIMATUR: bởi Đức Cha Pet. NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB.

*Giám mục Giáo phận Thái Bình,
ngày 08-12-2012*

Về nội dung đáng trân trọng của cuốn sách, chúng con xin hân hạnh ghi lại những lời giới thiệu quý báu của các Đức Cha đã dành cho tác phẩm này, cùng với ít dòng tự giới thiệu của chính tác giả. Sách sẽ được phục vụ tại các nhà sách Công Giáo.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và Giáo Hội Việt Nam bay lên!

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

BBT CGVN

LỜI NÓI ĐẦU

[...]

Tôi thiết nghĩ tài liệu này cũng hữu ích cho cả cộng đồng Dân Chúa, không những cho các linh mục trong lãnh vực thường huấn và cuộc sống sứ vụ [có năm vững mô hình và

các đặc trưng của linh đạo linh mục giáo phận, linh mục mới có thể tự kiểm sẵn sàng để được đào tạo và tự đào tạo nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô], mà cả cho các tu sĩ và giáo dân nam nữ nữa, vì có thấu hiểu bản chất, căn tính và sứ vụ linh mục như thế nào mới cảm thông nâng đỡ linh mục cũng như đòi hỏi, sửa sai uốn nắn linh mục nên mục tử đích thực như lòng Chúa và Giáo Hội mong ước. [1] Chính Công Đồng Va-ti-ca-nô II mời gọi giáo dân nhận biết bổn phận đối với linh mục của mình, và bằng chia sẻ ân cần, tinh thần lẫn vật chất, kính trọng và dè dặt gìn giữ, bảo vệ, giúp đỡ, cầu nguyện, thương yêu và tận tâm cộng tác, ngõ hầu linh mục vượt qua được những khó khăn, giới hạn và yếu đuối nhân loại của mình mà chu toàn sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa cách hiệu quả.[2]

[...]

*Thái Bình, Lễ Mẹ Dâng Mình 2012
Lm. Micae - Phao-lô Trần Minh Huy pss.*

NHỮNG NHẬN XÉT VỀ QUYỀN SÁCH “LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC”

LỜI NHẬN XÉT của Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Nội dung cuốn sách “LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC” được viết rất công phu, đề cập đến mọi vấn đề của linh mục giáo phận, được trình bày rất mạch lạc và nhất là đã được viết bởi một linh mục có nhiều thao thức và hiểu biết về đời sống và sứ vụ của linh mục triều... cho nên rất đáng giới thiệu để nhiều người được hưởng nhờ ơn ích.

TGM. Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội,
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU của Đức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội: Không còn nghi ngờ gì nữa, Linh mục đóng một vai trò quan trọng, nếu không nói là thiết yếu, trong đời sống của Giáo hội, đặc biệt trong việc loan báo Tin mừng. Vì thế việc đào tạo Linh mục luôn là mối ưu tư hàng đầu của Giáo hội. Để nói lên mối ưu tư đó, người ta thường ví von: “Chủng viện là con nôi của Đức Giám mục”. Tuy quan trọng, nhưng là một vấn đề nhiều khê, nên sách vở viết về việc này tương đối hiếm hoi. Vì thế tôi thật vui mừng nhận được quyển Linh mục giáo phận như lòng mong ước của cha Micae - Phao-lô Trần minh Huy, pss. Đọc quyển sách tôi có ngay ba ấn tượng tốt đẹp.

Ấn tượng thứ nhất về tác giả. Cha Micae - Phao-lô là một nhà đào tạo tâm huyết thuộc hội các Linh mục Xuân bích, là hội chuyên lo về đào tạo. Chuyên môn của ngài đáng tin cậy sau bốn mươi năm kinh nghiệm trong chức vụ linh mục. Kinh nghiệm đó càng thêm

phong phú đa dạng vì đã kinh qua nhiều môi trường địa lý khác biệt, từ Huế đến Hà nội, từ Bùi chu đến Thái bình.

Ấn tượng thứ hai về công trình nghiên cứu. Phải nói đây là một tác phẩm nghiêm túc vừa đúc kết những kinh nghiệm thực tế của một nhà đào tạo chuyên nghiệp, vừa tham khảo đối chiếu những tài liệu chính thức của Giáo hội, đặc biệt dựa trên nền tảng Thánh Kinh.

Ấn tượng thứ ba về tấm lòng của nhà đào tạo. Nội dung thật phong phú đề cập đến mọi góc cạnh có thể có trong đời một linh mục. Nhà đào tạo như muốn đồng hành với các linh mục trong mọi cảnh huống từ khi còn trong chủng viện cho đến khi mãn trường, từ khi còn hăng say đến khi gặp khó khăn, từ khi sống đến khi qua đời, để có thể giúp linh mục điều chỉnh các mối tương quan với Chúa, với bề trên, với anh em, với gia đình, với xã hội, với giáo dân, với chính quyền, với tôn giáo bạn, và nhất là giúp linh mục vượt qua các cơn khủng hoảng không thể tránh khỏi. Có thể nói quyển sách là một người bạn thân thiết muốn ở bên cạnh để phục vụ các linh mục trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó quả là một tâm nguyện chân thành.

Tôi trân trọng giới thiệu quyển “Linh mục Giáo phận như lòng mong ước” với niềm tin tưởng quyển sách sẽ mau chóng trở thành bạn tốt của các linh mục.

Châu sơn ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe 2012

TGM Giu-se Ngô quang Kiệt

Nguyễn Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội

LỜI GIỚI THIỆU của Đức Cha An-tôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, và là Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh HĐGMVN: Linh mục Micae - Phao-lô TRẦN MINH HUY, PSS, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích (PSS: Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice), muốn tôi giới thiệu cuốn “LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC.” Tuy được gọi là “bản thảo” vì chính tác giả cho biết là “chưa xong, chưa đầy đủ, chưa tốt, cần phải được liên tục sửa chữa, hiệu đính, cập nhật cái mới, bỏ đi cái cũ hay không còn thích hợp” (Lời Nói Đầu, trang 7), nhưng nội dung chất chứa trong 450 trang cho thấy tác giả đã trình bày khá chi tiết về “Những yếu tố để linh mục giáo phận trở nên mục tử tốt như lòng mong ước” (Chương Một), “Linh mục giáo phận nên thánh qua các mối tương quan mục vụ” (Chương Hai), “Linh mục giáo phận vượt lên khủng hoảng và tái định hướng đời sống và sứ vụ ơn gọi” (Chương Ba). Trong mỗi chương, ngoài phần trình bày Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội như ánh sáng soi đường chỉ lối, tác giả trình bày khá cụ thể “những gì nên cư xử, nói và làm; những gì không nên cư xử, nói và làm.”

Có thể khẳng định rằng cuốn sách này nói lên những điều tâm huyết của tác giả “sau nhiều năm chia sẻ với các ứng sinh linh mục, tu sĩ thuộc nhiều giai đoạn đào tạo và tự đào tạo, và từ những gì đã học hiểu và kinh nghiệm bản thân” (Lời Nói Đầu, trang 3).

Cuốn sách này chẳng những hữu ích cho các ứng sinh linh mục, mà còn hữu ích cho mọi thành phần dân Chúa, trong đó có giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, mà tất cả đều cần tự kiểm trong việc tự đào tạo mình và trong trách nhiệm đào tạo người khác, nhất là đào tạo linh mục mà Giáo hội gọi là “đào tạo trường kỳ.”

Tôi xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm “LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG MONG ƯỚC”, với tâm tình nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô, Linh mục Thượng phẩm và Duy nhất, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi tín hữu được tham dự vào chức vụ linh mục cộng đồng (giáo dân) và những tín hữu được tham dự vào chức vụ linh mục thừa tác (giáo sĩ), đặc biệt cho Linh mục tác giả và quý độc giả.

Đà Lạt, ngày 25 tháng 12 năm 2012
An-tôn Vũ Huy Chương,
Giám mục Đà Lạt,
Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chứng sinh HĐGMVN.

Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng E-mail, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này.... Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng E-mail hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn
conggiaovietnam@gmail.com
<http://www.congiaovietnam.net>

Chú ý: *Bạn có thể bấm vào đây để lưu trữ bản thảo của quyển sách LM Giáo phận Như lòng mong ước (http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_DT/CG/SB/LMGPThuLongMongUoc_BanThao.pdf) đã được BKT chuyển sang dạng PDF với khổ chữ nhỏ (10pt, Font: Times & Roman), sách dày 147 trang đã được trích từ trang điện tử này: <http://www.giaophanbaria.org/van-hoa-2/gioi-thieu-sach/01/04/gioi-thieu-sach-linh-muc-giao-phan-nhu-long-chua-mong-uoc.html>*

Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, March 22, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/DD, ĐD11/TĐ1ND/SĐND, QL-VNCH